

Câu 1: Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã trải qua bao nhiêu kỳ đại hội? Hãy nêu mục tiêu tổng quát qua các kỳ đại hội.

Trả lời:

Kể từ khi thành lập đến nay (tháng 11/2015), Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã trải qua **10 kỳ Đại hội**.

1/ Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất: diễn ra hai vòng



Vòng 1: Ngày 20-10-1976, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai thành lập Ban Tổ chức Đại hội gồm 10 đồng chí, do đồng chí Phạm Văn Hy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ làm Trưởng Ban; đồng chí Lê Nhị Thành (còn gọi là đồng chí Tám Hà), đ/c Lê Quang Thành, uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm Phó Ban. Ban có nhiệm vụ chuẩn bị công tác tổ chức, nội dung Đại hội và chỉ đạo trực tiếp Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Để tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, Tỉnh uỷ lâm thời tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tổ chức Đại hội đảng viên cơ sở từ ngày 19 đến 27-10-1976 và Đại hội các Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và các Đảng bộ trực thuộc từ ngày 28-10 đến 3-11-1976. Trong chỉ đạo, Tỉnh uỷ Đồng Nai xác định Đại hội đảng viên cơ sở, Đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, lần đầu tiên tổ chức sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Đảng viên, các cấp chi uỷ, Đảng uỷ cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, phát huy trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội IV, của Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, đề ra nhiệm vụ của cấp mình, bầu Ban Chấp hành Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ và bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất, vòng 1 tiến hành từ ngày 11 đến 21-11-1976 tại thành phố Biên Hoà. Tham dự có 420 đại biểu chính

thức gồm 367 đại biểu nam, 52 đại biểu nữ, có 11 đại biểu dân tộc thiểu số, đại diện cho 6.810 đảng viên của 17 Đảng bộ huyện, thành phố, 7 Đảng bộ trực thuộc và 509 chi bộ, Đảng bộ cơ sở.

Đại hội tiến hành đánh giá, kiểm điểm những thành tựu đạt được về các mặt sau một năm cải tạo và xây dựng, biểu dương những đóng góp của quân dân Đồng Nai qua một năm khắc phục những hậu quả chiến tranh, ổn định tình hình và phát triển sản xuất. Đại hội nhấn mạnh: **“Nhân dân trong tỉnh đã nêu cao vai trò làm chủ tập thể, ra sức xây dựng chính quyền cách mạng, giữ vững an ninh chính trị xã hội, khôi phục sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là đẩy mạnh sản xuất lương thực. Từng bước giải quyết nạn thất nghiệp do chế độ cũ để lại, giảm bớt những khó khăn, cải thiện đời sống nhân dân”**.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ I (1976–1978) gồm 41 đồng chí. Đồng chí Lê Quang Chử được bầu làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Bạch Tuyết được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đại hội bầu 13 đồng chí đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng.

Vòng 2: Sau Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IV của Đảng, từ ngày 6 đến ngày 10-4-1977 tại thành phố Biên Hoà, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất - vòng 2 được tổ chức. Đại hội nhận định sau hơn một năm kể từ ngày giải phóng, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ Đồng Nai đã lãnh đạo nhân dân khắc phục khó khăn, giành được thắng lợi một số mặt về khôi phục, phát triển kinh tế, văn hoá, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, đưa tình hình của tỉnh phát triển hoà nhịp chung với sự phát triển chung của cả nước.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra một số nhiệm vụ: đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện: nông, lâm, ngư nghiệp, từng bước xây dựng Đồng Nai thành một tỉnh nông – công nghiệp giàu mạnh; cải tiến công tác phân phối lưu thông; hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế tư bản tư doanh; đẩy mạnh cải tạo đối với nông nghiệp; phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội, từng bước xây dựng nền văn hoá mới, con người mới, quét sạch tàn dư văn hoá nô dịch, thực dân mới; giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội; Nắm vững và không ngừng củng cố hệ thống chuyên chính vô sản, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, phát huy hiệu lực của chính quyền; tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng: cách mạng về quan hệ sản xuất, khoa học kỹ thuật và tư tưởng văn hoá, trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt.

Trong công tác xây dựng Đảng, xuất phát từ đặc điểm tình hình của một địa phương vừa giải phóng, Đại hội xác định: **“Đi đôi với nâng cao chất lượng, phải phát triển chi bộ ở những nơi chưa có. Những xã, phường, xí nghiệp, nông trường phấn đấu có chi bộ từ 30 đảng viên trở lên. Phấn đấu có chi bộ hoặc tổ Đảng ở các cấp phân xưởng, đội sản xuất”**. Nghị quyết Đại hội đề ra phương hướng, xây dựng Đảng: **“Việc phát triển đảng viên phải thông qua phong trào cách mạng của quần chúng, phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, thủ tục”**.

Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I là sự vận dụng Nghị quyết Đại hội IV của Đảng vào điều kiện cụ thể của tỉnh. Với những kết quả đã đạt được sau gần 2 năm khắc phục hậu quả chiến tranh, Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm: 1976–1980.

2/ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ II :



Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ II diễn ra trong bối cảnh kinh tế - xã hội đất nước nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng gặp nhiều khó khăn do hậu quả chiến tranh, tác động của thiên tai, mất mùa. Trong khi đó, những thế lực thù địch không ngừng phá hoại công cuộc cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên nhiều mặt.

Đại hội đã kiểm điểm, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, đề ra nhiệm vụ, phương hướng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, hoàn thành kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ 2 (1976–1980).

Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, Đại hội đánh giá: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, bám sát thực tế địa phương, đã huy động được sức mạnh của quần chúng, tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, đạt nhiều chỉ tiêu kế hoạch so với năm 1976. Năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước được nâng lên một bước; an ninh quốc phòng được giữ vững; huy động được sức mạnh của quần chúng xây dựng và bảo vệ tuyến phòng thủ biên giới Tây – Nam.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ II đã đề ra 6 mục tiêu chủ yếu sau:

Ra sức ổn định và đảm bảo đời sống nhân dân, đảm bảo cho mọi người có công ăn việc làm. Làm tròn nghĩa vụ với tiền tuyến lớn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ biên giới. Tăng cường quốc phòng và an ninh chính trị, bảo vệ Tổ quốc, kịp thời ngăn chặn mọi âm mưu hành động phá rối, bạo loạn, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống. Hoàn thành cơ bản công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các ngành công, nông, thương, lâm, ngư nghiệp, phát triển sản xuất, phục vụ đời sống, tăng thu nhập cho nhân dân. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất

kỹ thuật nhằm phát huy các thế mạnh của địa phương, đáp ứng yêu cầu trước mắt đồng thời chuẩn bị cho những năm tới. Ưu tiên phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và chế biến lương thực, thực phẩm. Ra sức xây dựng cơ sở gắn liền với xây dựng cấp huyện, kiện toàn cấp tỉnh, đảm bảo phát huy vai trò Đảng lãnh đạo, quần chúng làm chủ tập thể, cải tiến một bước về quản lý và tổ chức kinh tế, quản lý đời sống nhân dân, chống mọi biểu hiện tham ô, móc ngoặc, cửa quyền.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá II) gồm 43 đồng chí. Đồng chí Lê Quang Chử tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai.

3/ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ III được tiến hành 02 vòng.



Vòng 01, Đại hội bắt đầu từ ngày 07 đến ngày 16-01-1982. Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương sẽ trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V.

Đại hội vòng 2 được tiến hành từ ngày 24 đến ngày 28-01-1983. Tham dự Đại hội có 418 đại biểu chính thức đại diện cho gần 9.000 đảng viên toàn tỉnh. Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Lê Duẩn – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Sự hiện diện của Tổng Bí thư là nguồn cổ vũ, động viên thiết thực thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với Đại hội. Tại Đại hội, đồng chí Lê Duẩn nhấn mạnh: ***“Các đồng chí phải thấm suốt hơn nữa đường lối, chính sách và phương hướng nhiệm vụ đề ra trong các văn kiện quan trọng để vạch được một chương trình hành động cụ thể, tích cực và hiện thực của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, nhằm đẩy mạnh các mặt công tác cải tạo và phát triển kinh tế, văn hoá, khắc phục những khó khăn trước mắt đưa sự nghiệp cách mạng của chúng ta vững bước tiến lên”***.

Đại hội lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, dân chủ rộng rãi trong Đảng. Đại hội đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II đã thu được những thành tích nhất định và có ý nghĩa trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng. Bên cạnh những thành tích và kết quả đạt được, Đại hội đã nghiêm túc thừa nhận trong bước đi ban đầu thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, Đảng bộ còn nhiều thiếu sót, nhất là trong quản lý

kinh tế. Điều này dẫn đến tình trạng sản xuất có phát triển nhưng hiệu quả còn thấp, chưa tương xứng tiềm năng có thể khai thác, chưa tạo được cơ cấu kinh tế mới. Hoạt động phân phối lưu thông chưa tác động tích cực đối với sản xuất và phục vụ đời sống. Công tác quản lý thị trường còn lỏng lẻo. Các hoạt động văn hoá - xã hội chưa phối hợp chặt chẽ, sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hoá mới, con người mới. Công tác xây dựng, củng cố và tăng cường cơ sở tiến hành còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V và tình hình thực tế ở địa phương, Đại hội đã nêu phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội từ năm 1983 đến năm 1985 là: ***“phải nhằm tập trung đẩy mạnh cải tạo, kết hợp với sắp xếp lại một bước và phát triển thêm sản xuất để nhanh chóng ổn định được tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng được những nhu cầu cấp bách và thiết yếu nhất của đời sống nhân dân, giảm bớt các mặt còn mất cân đối gay gắt nhất của địa phương, thiết lập trật tự xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực phân phối lưu thông, tạo điều kiện cho những năm sau tiến lên mạnh mẽ, vững chắc hơn”***.

Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra các mục tiêu chung về kinh tế - xã hội là:

Đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất, dần dần ổn định, tiến lên cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân.

Tiếp tục xây dựng có trọng điểm cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao hiệu quả của vốn đầu tư.

Đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, không ngừng củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất.

Phấn đấu nâng cao chất lượng và phát triển phong trào văn hoá xã hội.

Thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng về mọi mặt và không ngừng tăng cường quốc phòng toàn dân, ra sức giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với sự nghiệp cách mạng cả nước và làm tròn nghĩa vụ quốc tế được giao.

Tiếp tục củng cố hệ thống chuyên chính vô sản.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá III gồm 45 đồng chí, đồng chí Lê Quang Chử tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai khoá 3.

4/ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IV diễn ra từ ngày 20-10 đến ngày 26-10-1986.

Đây là sự kiện hết sức quan trọng đối với Đảng bộ, quân, dân Đồng Nai. Tầm quan trọng của Đại hội IV là: từ những tư tưởng và quan điểm mới của Đảng trong lãnh đạo toàn diện nói chung, Đảng bộ Đồng Nai phải đề ra được những bước đi cụ thể, những biện pháp có hiệu quả, thiết thực để làm cho tình hình sản xuất của địa phương phát triển, phát huy tốt các khả năng hiện có để thúc đẩy kinh tế có phát triển, ổn định tình hình, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng, tạo tích lũy cho sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa của tỉnh.



Đại hội khẳng định những thành tựu đã đạt được trong 05 năm (1981–1985) về tất cả các mặt kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Bước đầu các hoạt động phân phối lưu thông có kết quả theo hướng hạch toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa, phục vụ sản xuất và đời sống, cải tạo và quản lý thị trường có bước chuyển biến. Trong xây dựng Đảng, đã xây dựng thêm 112 cơ sở Đảng và phát triển trên 2500 đảng viên.

Đại hội đề ra những biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiếp tục phát triển nông nghiệp toàn diện, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, giải quyết vững chắc vấn đề lương thực, thực phẩm và hàng xuất khẩu, phát triển công nghiệp; sản xuất các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và các mặt hàng xuất khẩu. Các ngành thương nghiệp, lương thực, ngân hàng, tài chính vật giá... phải lấy nhiệm vụ phục vụ sản xuất làm gốc, và phục vụ đời sống làm trọng tâm. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xuất khẩu, nhằm đáp ứng các nhu cầu nhập khẩu để phát triển sản xuất và ổn định đời sống. Tiếp tục đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong 05 năm tới. Thực hiện đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào quản lý và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đưa các hoạt động văn hóa – xã hội lên bước phát triển phù hợp với chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước.

Mặc dù sự thể hiện đường lối đổi mới về mọi mặt trong Nghị quyết Đại hội IV chưa được rõ và cụ thể, song Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IV đã thể hiện sự sáng suốt của toàn Đảng bộ trong việc xác định được một loạt những quan điểm mới trong đường lối lãnh đạo của Đảng bộ mà các kỳ Đại hội trước chưa đề cập đến, thể hiện sự trưởng thành của Đảng bộ trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới. Chính vì vậy, từ Đại hội IV, trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước và hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng đã từng bước vận động khởi sắc, làm tiền đề để Đồng Nai có những bước tiến dài trong những giai đoạn sau.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 4 đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 45 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Hy được Đại hội bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

5/ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 5

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ V (vòng 1) tiến hành từ ngày 23 đến 25-4-1991. Tham dự có 349/350 đại biểu được bầu cử dân chủ từ Đại hội của 17 Đảng bộ trực thuộc. Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào 05 bản dự thảo văn kiện sẽ trình tại Đại hội VII của Đảng. Đại hội đã bầu 17 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết của Đảng bộ dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII.



Đại hội VII có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Với việc thông qua Cương lĩnh, Chiến lược kinh tế và những chính sách cụ thể, Đại hội VII đã hình thành rõ nét con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với những đặc điểm của nước ta. Tổng kết những kinh nghiệm bước đầu của công cuộc đổi mới và bổ sung những giải pháp tiếp tục khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, Đại hội VII có vai trò tạo ra tiền đề làm cho đất nước ta trụ vững trước những ảnh hưởng vô cùng bất lợi của sự tan rã hệ thống xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng là sự mở đầu quá trình đưa nền kinh tế đất nước ta ra khỏi cuộc khủng hoảng. Sau Đại hội VII, sự sụp đổ của Liên Xô đã tác động nhiều mặt đến sự sống còn của đất nước ta. Song do những yếu tố bên trong của đất nước được tạo ra từ đường lối đổi mới của Đại hội VI và Đại hội VII, do truyền thống cách mạng của nhân dân ta, Việt Nam không những không sụp đổ, mà còn trụ vững và tiếp tục phát triển. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta còn đang được thực tiễn tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh, song những nét căn bản về con đường quá độ do Đại hội vạch ra là một thực tế sinh động cho nhiều lực lượng cách mạng trên thế giới nghiên cứu, gửi gắm lòng tin vào tiền đề của sự nghiệp cách mạng mà C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin và Hồ Chí Minh để lại.

Sau Đại hội Đảng toàn quốc, thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 16-7-1991 của Ban Bí thư, Đảng bộ Đồng Nai tiến hành ngay việc tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội VII của Đảng từ tỉnh đến cơ sở nhằm tạo động lực thúc đẩy toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vươn lên trong các lĩnh vực hoạt động

kinh tế - xã hội, đồng thời khẩn trương chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V (vòng 2).

Trước khi tiến hành Đại hội Đảng các cấp vòng 2, ngày 10-4-1991, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 107-HĐBT chia 02 huyện Xuân Lộc, Tân Phú để thành lập 4 huyện mới gồm huyện Xuân Lộc, Long Khánh, Tân Phú và Định Quán. Vì vậy, Đảng bộ tỉnh đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ và cơ sở Đảng của 04 Đảng bộ, rà soát lại việc phân bổ, bổ sung đại biểu của các đoàn theo tổ chức mới và chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng cấp huyện và cơ sở theo đúng quy định. Sau đó, ngày 12-8-1991, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá VIII đã ra Nghị quyết cắt ba huyện: Châu Thành, Long Đất, Xuyên Mộc thuộc tỉnh Đồng Nai nhập với Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo để thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cùng thời gian, Đảng bộ Đồng Nai đã chuyển giao 04 Đảng bộ (huyện Châu Thành, Long Đất, Xuyên Mộc và Đảng bộ Bộ đội Biên phòng) về Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Quyết định số 64-QĐ/ TW của Bộ Chính trị. Đảng bộ tỉnh còn 15 Đảng bộ trực thuộc gồm 08 Đảng bộ huyện, thị, thành phố, 07 Đảng bộ khối với 517 tổ chức cơ sở Đảng và 14.650 đảng viên (so với trước đó là 650 cơ sở Đảng và 17.645 đảng viên)

Trên cơ sở quán triệt Thông tri 01-TT/TW ngày 22-7-1991 của Ban Bí thư về việc tiến hành Đại hội Đảng các cấp (vòng 2), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ V được tổ chức từ ngày 28-10 đến ngày 01-11-1991. Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Đình Tứ – Bí thư Trung ương Đảng thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng về dự và chỉ đạo trực tiếp Đại hội. 288 đại biểu chính thức đại diện cho 14.650 đảng viên trong 15 Đảng bộ trực thuộc tỉnh dự Đại hội.

Đại hội đã tập trung trí tuệ của toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội VII của Đảng vào việc đánh giá tình hình, đề ra phương hướng, mục tiêu, các biện pháp cho nhiệm kỳ tới; đặc biệt là những mục tiêu và giải pháp kinh tế.

Căn cứ vào tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, Đại hội V đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ 05 năm (1991–1995) và đến năm 2000 là: *“phát triển kinh tế toàn diện theo cơ cấu công – nông nghiệp và dịch vụ, nhằm khai thác mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đổi mới quản lý kinh tế quốc doanh, mở rộng quan hệ kinh tế trong và ngoài nước, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, tích cực ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo. Thực hiện phổ cập tiểu học, xoá mù chữ. Cải thiện đời sống nhân dân. Thực hiện một xã hội bình đẳng, dân chủ, kỷ cương. Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định về chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”*.

Đại hội đề ra 04 mục tiêu phát triển 05 năm (1991–1995) là:

– Ổn định và phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, mở rộng kinh tế đối ngoại và khu vực trọng điểm kinh tế phía Nam.

– Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng nông thôn mới, từng bước giải quyết lao động, giảm tỷ lệ tăng dân số đến năm 1995 xuống dưới 02%.

– Thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đoàn kết toàn dân; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể quần chúng xã hội.

– Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh, đảm bảo trật tự trị an toàn xã hội, thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật, ổn định tình hình chính trị trong tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa V) gồm 47 đồng chí, bảo đảm theo tiêu chuẩn và yêu cầu về cơ cấu, đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ trong tình hình mới. Trong đó, có 28 đồng chí là cấp uỷ viên khóa IV, 10 cấp uỷ viên là nữ. Tuổi bình quân là 48,65. Về trình độ văn hóa: cấp 2 có 08 đồng chí, cấp 3 có 39 đồng chí, trung học chuyên nghiệp có 01 đồng chí, Cao đẳng, Đại học có 17 đồng chí, Phó Tiến sĩ có 03 đồng chí. Đại hội bầu đồng chí Phan Văn Trang làm Bí thư, đồng chí Huỳnh Văn Bình, Trần Thị Minh Hoàng làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

6. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VI

Từ ngày 02 đến ngày 04-5-1996, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VI đã được triệu tập. Tham dự Đại hội có 353 đại biểu chính thức đại diện cho trên 16.000 đảng viên của 15 Đảng bộ trực thuộc và 670 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh.



Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VI đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào các văn kiện sẽ trình tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo Điều lệ Đảng sửa đổi và Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 1996–2000. Đại hội kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ V và đề ra Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Đảng bộ trong 05 năm 1996–2000.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI khẳng định những thành tựu đã đạt được, chỉ ra những mặt yếu kém, khuyết điểm và rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là:

– Phải đặc biệt quan tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở.

– Không ngừng đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố quyết định thắng lợi.

– Trong phát triển kinh tế, cần nhận thức tính hai mặt của cơ chế thị trường, không ngừng nâng cao năng lực quản lý và điều hành của Nhà nước, gắn đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.

– Phát triển kinh tế đi đôi với xây dựng và tăng cường an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị.

– Mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở khối liên minh giai cấp công nhân – nông dân và trí thức làm nền tảng để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh 05 năm 1996–2000.

Phương hướng, mục tiêu tổng quát là: “Giữ gìn và tăng cường ổn định chính trị; nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách; khai thác và tận dụng mọi nguồn lực cho yêu cầu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu xây dựng Đồng Nai thành một tỉnh công nghiệp phát triển, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế công – nông nghiệp – dịch vụ với mức tăng trưởng cao, liên tục, bền vững để đến năm 2000 hình thành cơ cấu kinh tế công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp. Bảo đảm hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế liên tục, vững chắc với giải quyết các vấn đề văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng, nâng dần mức sống vật chất, tinh thần của nhân dân; góp phần cùng cả nước thúc đẩy công cuộc đổi mới phát triển một cách toàn diện và đồng bộ, tạo tiền đề cơ bản cho bước phát triển cao hơn trong những năm đầu thế kỷ XXI”.

Phải phấn đấu thực hiện các **mục tiêu chủ yếu** là: *đưa nhịp độ tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 16% trở lên để đến năm 2000, GDP bình quân đầu người đạt trên 850 USD. Tỷ trọng công nghiệp 43,5%, dịch vụ 37% và nông nghiệp 19,5% trong cơ cấu kinh tế.*

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa VI gồm 47 đồng chí. Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Trần Thị Minh Hoàng, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V làm Bí thư Tỉnh uỷ. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội VIII của Đảng gồm 13 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết .

7. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2001– 2005)

Trong không khí phấn khởi, sau thời gian chuẩn bị chu đáo về nội dung văn kiện và công tác nhân sự, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2001– 2005) được tiến hành tại thành phố Biên Hoà trong hai ngày 28 và 29-12-2000. Dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức thay mặt cho 22.626 đảng viên thuộc 14 Đảng bộ trực thuộc tỉnh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cẩm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng của Trung ương về dự.

Thực hiện tốt yêu cầu của Bộ Chính trị là “Dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, kỷ cương, đoàn kết”, Đại hội VII đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001–2010; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2001–2005, Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung), Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá VI). Đại hội đã tổng kết các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khoá VI (nhiệm kỳ 1996–2000), Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương Đảng (khoá VIII).



Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẳng định những thành tựu đã đạt được trong 5 năm (1996–2000): tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, giáo dục, y tế, xoá đói giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách được đầu tư, quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững, pháp chế xã hội chủ nghĩa được tăng cường...

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Báo cáo chính trị cũng đề cập đến một số tồn tại, yếu kém, những bài học kinh nghiệm giai đoạn 1991–1995, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2001–2005.

Phương hướng, **mục tiêu tổng quát** của Đảng bộ tỉnh đến năm 2010 là: tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách, giữ vững ổn định chính trị, phát huy tối đa mọi nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh phù hợp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, góp phần tích cực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tập trung sức phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, lợi thế ở địa phương; ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống, *tạo nền tảng để đến năm 2010 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam*. Bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao, bền vững; gắn tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất - tinh thần của nhân dân với thực hiện công bằng xã hội,

bảo vệ và tái tạo môi trường sinh thái. *Phần đầu đến năm 2010, tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người tăng hơn 2 lần so với năm 2000, với cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động hợp lý, làm giảm đáng kể tình trạng chênh lệch giữa thành thị và nông thôn.*

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, gồm 47 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Lê Hoàng Quân được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai khóa VII. Đồng chí Trần Đình Thành là Phó Bí thư Thường trực và đồng chí Võ Văn Một là Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. (Năm 2004, đồng chí Lê Hoàng Quân được Trung ương phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Trần Đình Thành được Trung ương bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai khóa VII). Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng gồm 13 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII là nguồn cổ vũ động viên to lớn, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh, là cơ sở vững chắc để Đồng Nai vững bước tiến vào thế kỷ XXI.

8. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005-2010

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005-2010 được diễn ra trong 3 ngày từ 21 đến 23/12/2005.



Đại biểu tham dự đại hội

Nguồn: <http://daihoi.dongnai.gov.vn>

Đại hội vinh dự đón tiếp các đồng chí Nguyễn Khoa Điềm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội; Dự Đại hội còn có các đồng chí: Lê Doãn Hợp - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng

Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương; đồng chí Lê Hoàng Quân, UVTV Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh; Trung tướng Lê Mạnh, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7; các đồng chí đại diện các ban Đảng Trung ương; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai qua các thời kỳ; các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 300 đại biểu đại diện cho hơn 31 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ Tỉnh

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII họp vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân trong Tỉnh cùng với cả nước đã trải qua 20 năm thực hiện đường lối đổi mới và đạt nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là trong kế hoạch 5 năm đầu thế kỷ 21 với các bước phát triển mạnh trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VII và đề ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thời kỳ 2005 – 2010. Chủ đề của Đại hội nêu cao tinh thần “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ hơn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng Đồng Nai thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Trong 3 ngày từ 21-23/12, Đại hội VIII làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung vào những nhiệm vụ sau: đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ X của Đảng và Dự thảo Điều lệ Đảng bổ sung, sửa đổi trình Đại hội X của Đảng; thảo luận và đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá VII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII gồm những vấn đề cụ thể: tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ VII và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ (2005-2010), kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá VII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá VIII (2005-2010); Bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Tỉnh dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ X của Đảng.



Đồng chí Trần Đình Thành – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND Tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII.

Đồng chí Trần Đình Thành – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND Tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII. Đồng chí nhấn mạnh thắng lợi của Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và ý kiến đóng góp của các tổ chức và các tầng lớp nhân dân đã tạo tiền đề rất quan trọng cho công tác tiến hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ VIII, đặc biệt là việc tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Đảng bộ Tỉnh trong 2 ngày 13 và 14-12. Giai đoạn 2005–2010 rất quan trọng kết thúc việc thực hiện chiến lược kinh tế xã hội 10 năm đầu của thế kỷ 21. Để Đại hội thành công và đạt kết quả cao cần phát huy cao độ trí tuệ tập thể, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII tại đại hội, đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ Lê Hồng Phương nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ VII, 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã phát huy những thuận lợi, về tình hình chính trị - xã hội ổn định, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, hội nhập quốc tế và đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Nền kinh tế tăng trưởng cao, ổn định và khá bền vững, tốc độ GDP bình quân mỗi năm đạt 12,8%; GDP bình quân đầu người năm 2005 đạt 785 USD vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển mạnh theo hướng CNH - HĐH với tỷ trọng công nghiệp – xây dựng năm 2005 chiếm 57%, dịch vụ 28% và nông – lâm - thuỷ 15%. Đặc biệt việc thu hút vốn đầu tư 5 năm qua tăng nhanh, đưa Đồng Nai trở thành một trong những địa phương có số vốn đầu tư cao hàng đầu cả nước, 5 năm qua thu hút trên 6,8 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và trên 2,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao phát triển; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, xoá đói, giảm nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, giải quyết việc làm đạt kết quả tốt, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ có tiến bộ; hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phát triển; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, xoá đói giảm nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, giải quyết việc làm đạt kết quả tốt; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng và an ninh được giữ vững; bộ máy Nhà nước các cấp được củng cố; chất lượng và hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND và cơ quan Nhà nước các cấp được nâng lên; công tác cải cách tư pháp chuyển biến tích cực; công tác vận động quần chúng của Đảng bộ tiếp tục đổi mới và đi vào chiều sâu; khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng và phát huy; phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được đổi mới, chất lượng nâng lên; công tác dân tộc, công tác tôn giáo thực hiện đúng Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội. Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong 5 năm, tỉnh Đồng

Nai đã có tiến bộ về nhiều mặt, phát huy vai trò của Tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước. Đồng chí cũng đề cập tới những hạn chế yếu kém. Và đồng chí nhấn mạnh để tỉnh Đồng Nai trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại Tỉnh cần duy trì mức độ tăng trưởng cao, chủ động hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực, đặc biệt cần ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao và các sản phẩm chứa nhiều hàm lượng tri thức, tăng việc đào tạo nguồn nhân lực cao... Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng Đảng bộ tỉnh Đồng Nai sẽ phát huy được những thành tích đạt được, đưa Đồng Nai trở thành một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu của cả nước.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo các Văn kiện của Trung ương: Báo cáo công tác xây dựng Đảng; Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng trình tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X. Với tinh thần khách quan, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật Đại hội đã đánh giá đúng mức những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân của những ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ Tỉnh trong 5 năm qua; từ đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới (2005-2010). Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh cũng đã nghe nhiều bản tham luận với nhiều nội dung phong phú và thiết thực trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế-xã hội; củng cố an ninh quốc phòng, cải cách thủ tục hành chính, công tác vận động quần chúng của Đảng và công tác xây dựng Đảng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh đã quyết định **mục tiêu** tổng quát là: “tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ hơn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng Đồng Nai thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại” và xác định phương hướng chung nhiệm kỳ 5 năm 2005-2010 là: “Phát huy tối đa nguồn nội lực, đặc biệt là nhân tố con người. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ. Mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực và thế giới. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất, nâng sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Phát triển kinh tế với cơ cấu hợp lý, nâng cao tỷ trọng khu vực dịch vụ. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế gắn với việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc. coi văn hoá là nền tảng, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Tập trung cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của bộ máy Nhà nước các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân”.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh đã nhất trí cao với những nội dung cơ bản trong các dự thảo Văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá VII trình Đại hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ VIII.

Đại hội đã giao cho Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá VIII tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh lý để ban hành chính thức các Văn kiện của Đại hội; lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh đã tín nhiệm, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá VIII, gồm 49 đồng chí đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ theo quy định trong Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), đảm bảo tính liên tục, tính kế thừa và phát triển trong cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đại hội cũng đã bầu được Đoàn Đại biểu, gồm 13 đồng chí tiêu biểu, thay mặt cho toàn Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.



BCH Đảng bộ tỉnh Đồng nai khóa VIII ra mắt đại hội.

Nguồn: <http://daihoi.dongnai.gov.vn>

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII đã thành công tốt đẹp, thể hiện trí tuệ, niềm tin của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ của Đảng; kiên định con đường, mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh thắng lợi là nguồn cổ vũ, động viên to lớn tạo nên sức mạnh tổng hợp, tăng cường sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn, là cơ sở vững chắc để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2005-2010. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần quyết tâm và tích cực năng động, sáng tạo, phát huy truyền thống chủ nghĩa anh hùng trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước, phát huy mạnh mẽ những thuận lợi, tranh thủ tối đa thời cơ, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng trở thành hiện thực trong cuộc sống; thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

9. Đại hội đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015:

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 được diễn ra long trọng trong 3 ngày từ 23 đến 25/9/2010 với sự Tham gia của 349 đại biểu chính thức, trong đó 45 đại biểu đương nhiên là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VIII và 304 đại biểu được bầu trực tiếp từ 16 Đảng bộ trực thuộc tỉnh.



Đại biểu tham dự đại hội

Đại hội đã vinh dự được đón tiếp các đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hoàng Việt, UV Trung ương Đảng, Phó ban Tổ chức Trung ương; Lê Hoàng Quân, UV Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Lê Duy Việt, Phó ban Dân vận Trung ương, cùng các đại biểu đại diện các bộ, ban ngành, đoàn thể của trung ương. Các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy qua các nhiệm kỳ; các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo các Văn kiện của Trung ương: Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2010- 2015; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2010-2020 và Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.



Đại hội biểu quyết

Với tinh thần khách quan, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật Đại hội đã đánh giá đúng mức những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân của những ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Tỉnh trong 5 năm qua; từ đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới (2010-2015). Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh cũng đã nghe nhiều bản tham luận với nhiều nội dung phong phú và thiết thực trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế-xã hội; củng cố an ninh quốc phòng, cải cách thủ tục hành chính, công tác vận động quần chúng của Đảng và công tác xây dựng Đảng. Đại hội nhất trí **mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là:**

Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi đôi với bảo vệ môi trường; thực hiện tốt và đồng bộ các chính sách an sinh xã hội; nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh; xây dựng Đồng Nai thành tỉnh cơ bản công nghiệp hóa - hiện đại hóa vào năm 2015.



(BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa IX ra mắt đại hội)

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX gồm 51 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm 16 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết. Đồng chí Trần Đình Thành được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khóa IX.

10. Đại hội đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020



Toàn cảnh đại hội (nguồn báo Đồng Nai)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) long trọng tổ chức trong 3 ngày từ 28 đến 30/9/2015 với sự tham gia của 350 đại biểu, đại diện cho gần 66 ngàn Đảng viên toàn tỉnh.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về dự và chỉ đạo đại hội.



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nguồn báo Đồng Nai)

Đại hội đã nhận định, trong 5 năm qua, mặc dù trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhưng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, đạt được những thành tựu rất quan trọng và khá toàn diện.

Trong đó, kinh tế giữ vững tăng trưởng; hoạt động văn hóa xã hội tiến bộ trên mọi mặt; đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng nâng cao; công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng cao; công tác dân vận tiếp tục đổi mới đi vào chiều sâu; Khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng và phát huy; quốc phòng, an ninh được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.



(Đại hội biểu quyết tán thành với các mục tiêu của đại hội). Nguồn Báo Đồng Nai

Bên cạnh những thành tựu nêu trên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, đại hội đã tập trung xem xét, thảo luận, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; phát huy trí tuệ trách nhiệm cá nhân, thảo luận nội dung văn kiện với tinh thần đánh giá đúng mức kết quả, thảo luận, kiến nghị giải pháp xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu mạnh, văn minh. Theo đó, đại hội nhất trí mục tiêu của Đồng Nai trong 5 năm tới là:

Về Mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xây dựng và phát triển con người toàn diện; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh; xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

Một chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân từ 8-9%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt từ 5.300 -5.800 USD. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 9-11%/năm. Tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước hàng năm so với GRDP đạt từ 17-18%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm từ 400-420 ngàn tỷ đồng. Đến năm 2020, toàn tỉnh có 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 15% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 80% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

- Đến năm 2020 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1%; bình quân 1 vạn dân có 30 giường bệnh và 8,5 bác sĩ; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi giảm còn 23%, cân nặng theo tuổi giảm còn 8%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1% (theo chuẩn nghèo của tỉnh giai đoạn 2016-2020); khoảng 55% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 40% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 65%, trong đó tỷ lệ đào tạo từ trung cấp nghề trở lên là 20%; giảm tỷ

lệ lao động không có việc làm ở khu vực đô thị xuống còn 2,4%; toàn tỉnh có 98% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn hộ gia đình giữ vững và phát huy danh hiệu gia đình văn hóa; trên 95% ấp, khu phố đạt tiêu chuẩn giữ vững và phát huy danh hiệu ấp, khu phố văn hóa.

- Tỷ lệ tập hợp quần chúng trong độ tuổi vào các tổ chức đoàn thể hàng năm đạt từ 85% trở lên, riêng đoàn thanh niên đạt 35%. Tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt và công tác thường xuyên đạt trên 80%, xây dựng lực lượng nòng cốt trong các đoàn thể chính trị - xã hội đạt từ 45% trở lên. Tỷ lệ đoàn, hội cơ sở vững mạnh đạt trên 80%.

- Phần đầu hàng năm trên 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp đảng viên mới đạt từ 5 - 6% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ đầu năm; trên 90% chi bộ ấp, khu phố có chi ủy (vào cuối nhiệm kỳ); giải quyết trên 95% đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền; tỷ lệ đảng viên trong toàn Đảng bộ bị thi hành kỷ luật hàng năm dưới 0,6% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ.



BCH Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X ra mắt đại hội. Nguồn Báo Đồng Nai

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X gồm 52 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm 18 đồng chí và 02 đồng chí đại biểu đương nhiên. Đồng chí Nguyễn Phú Cường được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khóa X.

Câu 2: Chủ trương nào trong kỳ Đại hội, thành tựu nào mà bạn tâm đắc nhất? Vì sao?(30đ)

Qua 10 kỳ đại hội, là thế hệ trẻ, tôi tâm đắc nhất những chủ trương đề ra trong Đại hội X tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cũng như những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 mà Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ IX đề ra. Đã góp phần ngày càng đưa Đồng Nai xứng ngang tầm với các Tỉnh, Thành phát triển trong cả nước.



Các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai chào đón thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

Từ sự lãnh đạo đúng đắn của BCH Đảng bộ tỉnh mà đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa, con em ở đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa được an tâm đến trường. Đời sống đồng bào nghèo được nâng cao. Cũng chính từ đó mặt bằng dân trí được nâng cao, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng xã hội văn minh lành mạnh. Điển hình trong sự lãnh đạo thành công đó là đưa Đồng Nai là tỉnh đi đầu trong chương trình xây dựng nông thôn mới của cả nước với 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới gồm thị xã Long Khánh và Xuân Lộc.

Là một tỉnh nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, Đồng Nai được biết đến là một tỉnh công nghiệp phát triển, cơ cấu ngành nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng 6%, nhưng nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn đóng một vai trò hết sức quan trọng với hơn 60% dân cư sống vùng nông thôn. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn vốn nhiều hạn chế, bất cập, luôn gặp nhiều rủi ro, nên trong quá

trình phát triển kinh tế-xã hội, người nông dân luôn là đối tượng chịu nhiều tổn thương nhất.

Chính vì vậy mà tỉnh Đồng Nai luôn đặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở vị trí chiến lược quan trọng, coi đó là cơ sở và lực lượng để phát triển kinh tế bền vững. Với nhận thức đó, trước khi có Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới, Đồng Nai đã chủ trương xây dựng nông thôn “4 có” (có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, có đời sống kinh tế được cải thiện, có đời sống văn hoá tốt, có môi trường sinh thái được tốt). Trong giai đoạn này, tỉnh Đồng Nai chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng nông thôn. Chính nhờ điểm xuất phát sớm này, khi bước vào thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Đồng Nai có những thuận lợi nhất định.

Qua 5 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới, tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn Đồng Nai có nhiều chuyển biến tích cực:

Nông nghiệp Đồng Nai tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa đạt tăng trưởng khá. Đến năm cuối 2014, giá trị sản xuất trên 01 ha diện tích trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 98,34 triệu đồng/ha, tăng hơn 37 triệu đồng so với năm 2010. Đáng chú ý là trên địa tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất tiên tiến đem lại giá trị thu nhập gần 1 tỉ đồng/ha. Trên lĩnh vực chăn nuôi, tỉnh Đồng Nai được biết đến là một tỉnh có ngành chăn nuôi phát triển, với đàn heo 1,5 triệu con và đàn gà gần 16 triệu con. Song song với nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn của tỉnh cũng có bước phát triển tốt. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 4.625 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn; công nghiệp chế biến nông sản tăng nhanh, có vai trò thúc đẩy phát triển nông nghiệp với 5.776 cơ sở chế biến các loại; hệ thống thương mại dịch vụ tăng mạnh với 65.970 cơ sở và 140 chợ đang hoạt động có sự đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế nông thôn.



Mô hình thâm canh tiêu tại xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ

Nhờ phát triển sản xuất, thu nhập bình quân của người dân nông thôn không ngừng được cải thiện, đến năm 2014 đạt 32,58 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 11 triệu đồng so với năm 2010. Nhiều chương trình, đề án giảm nghèo được triển khai thực hiện và đạt hiệu quả cao, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 6,22% đầu năm 2011 còn 1% năm 2014.

Kết cấu hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội nông thôn từng bước được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới như: mạng lưới giao thông nông thôn có nhiều khởi sắc cả về số lượng và chất lượng. Đến nay đã có 86% đường huyện quản lý, 74% đường xã quản lý được nhựa hóa, bê tông hóa; Hệ thống thủy lợi được chú trọng xây mới và nâng cấp, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân; Tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia là 49%; Hệ thống cơ sở y tế nông thôn tiếp tục được đầu tư, nâng cấp thực sự trở thành tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu quan trọng của cư dân nông thôn; Nhà ở dân cư nông thôn được chỉnh trang xây dựng, với tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn là 94% đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và mức độ thụ hưởng của người dân; Mạng lưới thông tin, văn hóa phát triển nhanh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cư dân nông thôn.

Hệ thống chính trị ngày càng được xây dựng và củng cố. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ sở đã được kiện toàn, củng cố cả về tổ chức và năng lực lãnh đạo, chất lượng cán bộ cơ sở từng bước được nâng cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng được quan tâm. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn được đảm bảo, đến năm 2014 có 98 xã đạt tiêu chí, tỷ lệ 72%.

Tính đến tháng 9/2015, toàn tỉnh đã có 63/133 xã (đạt 47,4%) số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, tỉnh đã có 2 đơn vị cấp huyện (huyện Xuân Lộc, thị xã Long Khánh) đạt chuẩn nông thôn mới.

Có được kết quả này, là nhờ tỉnh luôn coi trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức. Trong công tác tuyên truyền luôn chú trọng lấy điển hình từ thực tế phong trào, các mô hình tốt, có hiệu quả để vận động, thuyết phục người nông dân cùng chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện phương châm “Huy động hợp lý sức dân để chăm lo cho dân”. Dân chủ ở cơ sở ngày càng phát huy, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân được nâng lên rõ rệt. Phong trào toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới được Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, đặc biệt là người dân nông thôn đã nhận thức sâu sắc vai trò chủ thể của mình, tích cực đóng góp công sức, tiền của, đất đai để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Điều đó đã thể hiện và chứng minh qua thực tiễn sinh động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay trên toàn tỉnh thực hiện Chương trình với tổng vốn đầu tư 62.734,917 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chỉ chiếm 15%, còn lại là nhân dân và doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng tích cực tham gia đóng góp, đã thể hiện rõ được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Dù đạt được những thành tựu to lớn trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhưng tỉnh Đồng Nai luôn nhận thức rằng, phía trước còn nhiều những khó khăn thách thức. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn tuy được nâng lên nhưng chưa đồng đều giữa các vùng. Đời sống của người dân vùng sâu

vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác xóa đói giảm nghèo tuy thực hiện tốt nhưng chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo vẫn còn nhiều tiềm ẩn. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; sản xuất nông nghiệp tuy có phát triển nhưng vẫn còn nhiều bất cập...

Chính vì vậy mà tại Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tổ chức từ ngày 28 đến 30-9-2015 tại TP.Biên Hòa, Đảng bộ tỉnh đã đề ra chủ trương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, những kinh nghiệm, cách làm tích cực, sáng tạo trong phong trào “Toàn tỉnh chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai với quyết tâm chính trị cao, phấn đấu đến năm 2020, Đồng Nai sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tiêu chí nông thôn mới ở các xã trên địa bàn tỉnh, Đồng Nai đã chủ trương không dừng lại ở các tiêu chí đạt được, đó chỉ mới là bước khởi đầu trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, vấn đề quan trọng hơn là phải tiếp tục nâng chất lượng các xã, các huyện nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh, thúc đẩy phong trào đạt ở trình độ, chất lượng cao hơn, không tự bằng lòng, thỏa mãn với thành tích đã đạt được, nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu “4 tốt hơn”, đó là: Đời sống, thu nhập của người nông dân ngày càng cao hơn; Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại hơn; Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, bảo tồn và phát huy tốt hơn các giá trị truyền thống ở nông thôn, an ninh, an toàn, an sinh xã hội ở nông thôn ngày càng tốt hơn; Đảm bảo môi trường sinh thái phát triển đa dạng và bền vững hơn. Phấn đấu sớm rút ngắn khoảng cách về trình độ và tính chất phát triển giữa nông thôn và đô thị, xây dựng Đồng Nai trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, phát triển toàn diện, bền vững.



Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X, phát biểu bế mạc đại hội.



Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Tin tưởng rằng với nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Đồng Nai sẽ góp phần đưa Đồng Nai “trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, khá giả, hạnh phúc, văn minh, nghĩa tình.”, như trong bài phát biểu của thủ tướng tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Câu 3: Đánh giá những hạn chế của ngành hoặc lĩnh vực nơi bạn đang công tác và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới (hoặc ngành và lĩnh vực mà bạn biết và quan tâm nhiều nhất)

Như chúng ta đã biết, phát triển sự nghiệp truyền thanh cơ sở là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về cơ sở để các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giúp mọi người nắm bắt được các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và nhu cầu về hưởng thụ tinh thần của nhân dân. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Huyện Ủy, Ủy Ban Nhân Dân huyện, sự nghiệp truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ đã phát triển vượt bậc, được đầu tư trang thiết bị hiện đại, chất lượng tuyên truyền được nâng cao, không gian tuyên truyền được mở rộng. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa phát huy hết tính năng của trang thiết bị đã ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

Đài truyền thanh huyện Cẩm Mỹ có quyết định thành lập năm 2004, bước đầu Đài truyền thanh huyện tiếp nhận quản lý hệ thống trang thiết bị Đài cơ sở của huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh. Qua thời gian quản lý, khai thác hệ thống trang thiết bị thường xuyên hư hỏng vì đã sử dụng trong thời gian dài, hệ thống thông trang thiết bị xuống cấp không đảm bảo công tác tuyên truyền.

Trước thực trạng trên Đài truyền thanh huyện Cẩm Mỹ xây dựng kế hoạch trình UBND huyện phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện đến 2015, trang bị toàn bộ bằng hệ thống truyền thanh vô tuyến nhằm khai thác hiệu quả tính năng kỹ thuật của hệ thống. Hiện nay đã có 13/13 xã có Đài Truyền thanh xã được đầu tư, trang thiết bị, truyền thanh hiện đại như máy phát sóng FM có công suất từ 50 watt đến 100 watt, bộ thu truyền thanh không dây, loa truyền thanh và các thiết bị thu âm làm chương trình phát thanh bằng máy vi tính. Nhờ ưu điểm của bộ thu truyền thanh không dây là không phải kéo dây tín hiệu từ máy phát sóng đến bộ thu sóng, nên dễ lắp đặt bộ thu ở tận các vùng sâu vùng xa trên địa bàn các xã trong huyện. Từ ưu điểm này, nên qua 10 năm phát triển, hiện trên địa bàn huyện số bộ thu đã lên đến gần 200 bộ, được lắp đặt rộng khắp trên địa bàn huyện, với gần 400 loa truyền thanh được 13 Đài Truyền thanh xã khai thác sử dụng trong suốt 10 năm qua. Và Đài truyền thanh huyện đã có biên chế 1 cán bộ không chuyên trách, quản lý vận hành, khai thác trang thiết bị truyền thanh xã.

Nội dung tuyên truyền Đài xã chủ yếu tiếp sóng các chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài PT-TH Đồng Nai và thời sự đài huyện, các thông báo của địa phương và phát băng, đĩa tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quốc phòng an ninh.

Tuy nhiên, do cán bộ Đài xã còn yếu chuyên môn, nghiệp vụ, hầu hết là chưa được đào tạo qua chuyên ngành phát thanh, báo nói. Nên hiện nay, 13/13 đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện chưa xây dựng được bản tin của đài xã mà nội dung chủ yếu là tiếp âm thời sự của Đài tiếng nói, thời sự Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai, chương trình thời sự Đài Truyền thanh huyện Cẩm Mỹ, phát băng truyền truyền và các thông báo của địa phương. Vì thế chưa phát huy

hết tính năng mạng lưới đài truyền thanh cơ sở. Tiếp sóng chương trình thời sự Đài huyện còn nhiều bất cập, nhất là những địa bàn xa trung tâm địa bàn xa trung tâm huyện, địa hình phức tạp, cho nên đến nay còn một số xã chưa tiếp sóng được chương trình thời sự của đài huyện, điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền trên mạng lưới truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện.

Việc thực hiện công tác tin, bài của Đài cơ sở đối với Đài truyền thanh huyện là chưa đều, số lượng ít. Kinh hoạt động của Đài truyền thanh xã được cấp từ ngân sách huyện với mỗi xã là 14 triệu đồng/năm, chủ yếu chi phí cho sửa chữa nhỏ nên không có điều kiện mua sắm thêm trang thiết bị truyền thanh.

Hệ thống truyền thanh cơ sở được đầu tư trong giai đoạn từ 2007-2009, cuối năm 2009, 13/13 xã trong huyện đều được trang bị hệ thống truyền thanh không dây, bao gồm gần 400 loa phóng thanh, 13 máy phát sóng trong đó có 7 máy phát sóng trên băng tần cao và các thiết bị phụ trợ khác. Đây là hệ thống kênh tuyên truyền phục vụ tích cực cho nhiệm vụ chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, là phương tiện giúp người dân vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin và nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật nhà Nước. Tuy nhiên địa bàn huyện Cẩm Mỹ rộng, địa bàn dân cư của một số xã không tập trung, địa hình phức tạp, trong quá trình khai thác một số cụm loa đã hư hỏng nên hiện số loa truyền thanh trên địa bàn huyện chỉ đáp ứng được 50 % dân số trên địa bàn huyện. Mặt khác, có một số xã còn thiếu trang thiết bị phụ trợ như: bộ lọc âm thanh, máy vi tính dùng làm chương trình, Radio chuyên dụng để tiếp âm chương trình thời sự, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng nội dung tuyên truyền.

Những hạn chế nêu trên là do những nguyên nhân sau đây:

- Một là: số lượng cán bộ phụ trách đài thiếu, không có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ổn định

- Hai là: chưa chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ đài truyền thanh cơ sở. Hiện nay hầu hết cán bộ đài truyền thanh cơ sở đều không có chuyên môn nghiệp vụ.

- Ba là: trang thiết bị truyền thanh cũng như các thiết bị phụ trợ còn thiếu. Hiện nay số lượng loa trên địa bàn huyện đáp ứng 50% hộ dân nghe được, chất lượng âm thanh, nội dung chương trình còn nhiều hạn chế.

- Bốn là: do làm tại Đài mco7 sở thường là cán bộ không chuyên trách, chế độ ưu đãi cho ngành đặc thù không có, thu nhập thấp, nên không thu hút được những cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn về làm.

Từ những nguyên nhân, hạn chế nêu trên, thiết nghĩ trong thời gian tới, Nhà nước cần có những chính sách để đảm bảo 100% xã trên địa bàn toàn huyện có đội ngũ cán bộ quản lý, vận hành Đài truyền thanh cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng về biên tập tin bài, kỹ thuật vận hành, khai thác và sử dụng hiệu quả Đài truyền thanh và các thiết bị tác nghiệp khác. Góp phần nâng cao chất lượng chương trình, đáp ứng nhu cầu thông tin, đặc biệt đối với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Đồng thời cũng để đảm bảo các nội dung phát trên Đài truyền thanh cơ sở là thông tin trung thực, chính xác, khách quan, nhanh nhạy, kịp thời, sinh động; không ngừng nâng cao hiệu quả của thông tin tuyên truyền trong đời sống xã hội. Cùng với đó phải đảm bảo 100% xã trên địa bàn

toàn huyện có cơ sở vật chất, thiết bị đài truyền thanh cơ sở đảm bảo chất lượng, hoạt động ổn định, thường xuyên. Bằng việc từng bước đầu tư bổ sung hệ thống thiết bị Đài truyền thanh cơ sở như cụm thu không dây, các thiết bị phụ trợ theo công nghệ mới, hiện đại; nâng cao chất lượng truyền thanh, tăng cường chất lượng phủ sóng phù hợp với quy hoạch truyền dẫn phát sóng của Chính phủ đã phê duyệt. Để tăng hiệu quả chương trình phát sóng đáp ứng nhu cầu người nghe ngày càng tốt hơn.

Để làm được điều này, trước tiên chúng ta phải chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của hệ thống truyền thanh cho các xã, phường, thị trấn:

- Tổ chức tuyên truyền trong toàn bộ cơ quan, doanh nghiệp, mọi tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, để các cơ quan quản lý nhà nước, lãnh đạo các địa phương, các doanh nghiệp và người dân tại địa phương hiểu rõ tầm quan trọng và lợi ích của hệ thống thông tin, truyền thông trong sản xuất và đời sống xã hội; coi việc tiếp nhận các thông tin từ hệ thống truyền thanh cơ sở là nhu cầu thiết yếu cho mỗi người dân; việc đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin, truyền thông là một phần quan trọng, được ưu tiên đầu tư trước một bước trong chiến lược đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nông thôn mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương.

- Việc tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên và là một giải pháp quan trọng để phát triển hệ thống Đài truyền thanh cơ sở. Đối tượng tuyên truyền không chỉ là những người dân mà đặc biệt quan tâm tới cán bộ công chức trên địa bàn.

- Phương thức và nội dung tuyên truyền có thể thông qua hội nghị, hội thảo, tập huấn, báo, đài địa phương, cổng thông tin điện tử của tỉnh... và bằng chính Đài truyền thanh cơ sở; hoặc phối hợp với các trường học, đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội, lồng ghép nội dung các phong trào, chương trình để tuyên truyền; Nội dung tuyên truyền phải nêu rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển thông tin, truyền thông cho nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa... để người dân hiểu được mục đích của Phát triển hệ thống Đài truyền thanh cơ sở là cung cấp cho mọi người dân nắm bắt được chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội....

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đài truyền thanh cơ sở:

- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ công tác tại các Đài truyền thanh cơ sở; đặc biệt quan tâm, khuyến khích những cán bộ lâu năm, có kinh nghiệm có thể truyền đạt lại kiến thức cho cán bộ mới.

- Từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh cho các Đài cơ sở để đảm bảo trong thời gian tới mỗi đài truyền thanh cấp xã có 02 cán bộ chuyên trách quản lý, vận hành khai thác, đồng thời phải phân công phân cấp cụ thể. Trong đó:

+ 01 Trưởng đài phụ trách chung, kiêm biên tập viên, phát thanh viên;

+ 01 nhân viên phụ trách kỹ thuật trực máy tiếp âm, thu dựng chương trình và duy tu, bảo dưỡng hệ thống. Trưởng Đài do công chức Văn hóa - Xã hội đảm nhận.

- Định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá về chất lượng hoạt động của Đài và năng lực của cán bộ Đài truyền thanh cơ sở.

- Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đài truyền thanh cơ sở; bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ đang làm công tác truyền thanh trên địa bàn 13 xã.

Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật hệ thống truyền thanh cơ sở cho các xã theo lộ trình đến năm 2016.

- Sửa chữa nâng cấp hoặc thay thế các Đài đã xuống cấp bằng các thiết bị tương thích, đảm bảo mục tiêu chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả.

- Đầu tư bổ sung cho các xã còn thiếu trang thiết bị truyền thanh, hoặc có nhưng đã hư hỏng, không hoạt động được, trên cơ sở lộ trình đầu tư ưu tiên trước các xã khó khăn, các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

- Các hạng mục thiết bị đầu tư nhằm tăng cường điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động của hệ thống truyền thanh cho các xã bao gồm:

+ Chuyển đổi băng tần phát sóng từ 88 Mhz -108 Mhz sang băng tần thấp 54 Mhz -68 Mhz theo quy định của bộ thông tin và truyền thông cho 07 đài truyền thanh xã.

+ Bổ sung bộ thu truyền thanh không dây.

+ Radio chuyên dụng tiếp sóng chương trình thời sự.

+ Hệ thống loa.

+ Hệ thống máy vi tính làm chương trình phát thanh.

+ Bộ lọc âm thanh .

Nâng cao chất lượng nội dung chương trình:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tới nhân dân, cụ thể hơn là những cơ chế chính sách của chính quyền cơ sở.

- Sản xuất nội dung thông tin phải gắn với từng nhiệm vụ, đối tượng tiếp nhận cụ thể để tạo hiệu ứng thông tin cao; quan tâm những nội dung về nông nghiệp, nông thôn và công tác xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng cơ chế cấp phát miễn phí một số loại sách báo, tạp chí chuyên ngành về nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới cho các Đài truyền thanh cơ sở làm nguồn tư liệu xây dựng nội dung tuyên truyền.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đài truyền thanh cơ sở:

- Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ đang làm công tác truyền thanh trên địa bàn 13 xã.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành truyền/phát thanh cho cán bộ Đài truyền thanh cơ sở.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, thẩm định kế hoạch và nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý làm công tác tại các Đài truyền thanh cơ sở cấp xã.

- Ủy ban nhân dân các xã bố trí cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để vận hành, quản lý đài truyền thanh cơ sở.

Đối với Đài truyền thanh cấp huyện, tuy đội ngũ cán bộ, viên chức về trình độ có đạt yêu cầu, đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ do ngành đề ra. Đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên luôn nhiệt tình trong công tác. Tuy nhiên hiện nay, thu nhập chưa tương xứng với yêu cầu công việc. Đề nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết chế độ ưu đãi, phụ cấp nghiệp vụ để cán bộ, viên chức trong ngành hứng thú hơn trong công việc. Vì hiện nay, so với mặt bằng chung thì những viên chức làm trong ngành văn hóa thông tin như Trung tâm văn hóa, Đài truyền thanh huyện chưa được hưởng chính sách ưu đãi phụ cấp % về nghiệp vụ. Mặc dù họ vẫn là những cán bộ, viên chức phải dãi nắng, dầm mưa, bất kể ngày đêm phải tham gia phục vụ các nhiệm vụ chính trị - văn hóa – xã hội tại địa phương nơi công tác.